

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘

เรื่อง

๑. สศก.ชี้'รายได้ครัวเรือน'เกษตรกรปี ๕๗ - ๕๘ หด ๙.๒ พันล้าน
๒. หนี้ครัวเรือนไทยพุ่งเท่าสหรัฐ จัสศก. ทำโครงการลดยากจน
๓. ตัวเลขไตรมาสแรก ศก.การเกษตรทรุด คาดทั้งปีติดลบ ๑.๘%
๔. รายได้เกษตรกรทรุด ขาดเงินสดชำระหนี้
๕. ลุยบักอสังหาเลี้ยงภาษี ไล่บี้คอนโด  
'คลัง' หารรายได้เพิ่มเอกชนชงอุ้มเกษตรกรบักต่อต้านปลูกปาล์ม  
แก้ปัญหายางฮวบ
๖. ดัน ๑๐ โครงการฟื้นฟูภาคเกษตร วาง ๑๐ เงื่อนไข 'ตัดหนี้สูญ'
๗. งานวันยาง
๘. กรม.ถกแผนโรดแมปเกษตร - เล็งตัดหนี้สูญ ๔.๕ พันล้าน
๙. พ่อเมืองสิงห์บุรี เล็งช่วยเกษตรกร
๑๐. ทุ่ม ๑ ตำบล ๑ ล้านช่วยภัยแล้งขอนแก่น สร้างรายได้พัฒนาเกษตรแก่ชุมชน
๑๑. ปิดอ่าวอันดามัน ๓ เดือน
๑๒. ฝ่าวิกฤตยางพาราไทยปี'๕๘ ทางเลือก & ทางรอดชาวสวนยาง  
ท่ามกลางแรงกดดันด้านราคา
๑๓. กลุ่มพ่อค้าปิดตลาดกลางสุราษฎร์ ขอคำตอบรัฐเร่งแก้ปมยาง ๗๐๐ ตัน

หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ  
ประชาชาติธุรกิจ  
คม ชัด ลึก  
โพสต์ทูเดย์  
มติชน

กรุงเทพธุรกิจ  
ประชาชาติธุรกิจ  
เดลินิวส์  
เดลินิวส์  
เดลินิวส์ (บาย)  
ประชาชาติธุรกิจ  
มติชน (บาย)  
มติชน (บาย)

\*\*\*\*\*

## สศก.ชี้รายได้ครัวเรือน'เกษตรกรปี57/58หด9.2พันล้านบาท

สศก.ชี้รายได้เกษตรกรปี 57/58 หด 9,200 ล้านบาท  
ระดับต้นทุนพุ่งราคาผลผลิตตกต่ำ เงินชำระ  
หนี้ออมเหลือ 9.9 พันล้านบาท

นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ เลขาธิการ  
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.) เปิด  
เผยว่า จากการประเมินฐานะทางการเงินของ  
เกษตรกรทั่วประเทศ โดยการสุ่มตัวอย่างใน  
พื้นที่ 8 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่  
พิษณุโลก ขอนแก่น นครราชสีมา สุพรรณบุรี  
กาญจนบุรี สุราษฎร์ธานี และสงขลา

หลังจากที่กระทรวงเกษตรฯผลักดัน

มาตรการช่วยเหลือถึงมือภาคเกษตรไป  
5.1 หมื่นล้านบาท พบว่าผลการประเมินเปรียบเทียบ  
รายได้ รายจ่ายของครัวเรือนเกษตรกร ปีการผลิต  
2557/2558 เมื่อเทียบกับปี 2556/2557 มีรายได้  
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมทางการเกษตรลดลง  
เฉลี่ย 3.2% หรือลดลงเฉลี่ย 1,537 บาท/ครัวเรือน  
ภาพรวมครัวเรือนเกษตรกรทั้งประเทศรายได้ลดลง  
9,200 ล้านบาท แต่หากเทียบกับปี 2555/2556

ลดลง 64,100 ล้านบาท

ส่วนยอดเงินคงเหลือก่อนการชำระหนี้  
ของครัวเรือนเกษตรกร ปี 2557/2558 เทียบกับปี  
2556/2557 ลดลง 1.6% หรือเฉลี่ย 651 บาท/ครัวเรือน  
ส่งผลให้ครัวเรือนเกษตรกรโดยเปรียบเทียบ มี  
ปริมาณเงินคงเหลือสำหรับการชำระหนี้/ออม  
ลดลง 3,900 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี 2555/2556  
ลดลง 4.1% หรือเฉลี่ย 1,657 บาท/ครัวเรือน

ซึ่งผลให้ครัวเรือนเกษตรกรโดยเปรียบเทียบมี  
ปริมาณเงินคงเหลือ สำหรับการชำระหนี้/ออม  
ลดลง 9,900 ล้านบาท

"รายได้สินค้าเกษตรตกต่ำ ต้นทุนการผลิต  
เพิ่มเป็นต้นเหตุสำคัญทำให้เกษตรกร มีความ  
เป็นอยู่ที่ลำบาก แต่ยอมรับส่วนหนึ่งมาจากเศรษฐกิจ  
โลก ที่ขณะนี้ยังไม่ฟื้นตัว การส่งออกไม่เป็นไป  
ตามเป้า"นายเลอศักดิ์กล่าว

ส่วนรายได้เงินสดสุทธิการเกษตร หรือรายได้เงินสดการเกษตร-รายจ่ายเงินสดการเกษตร ปี  
การผลิต 2557/2558 เฉลี่ย 46,933 บาท/ครัวเรือน  
ลดลงจากปีที่ผ่านมา 48,470 บาท/ครัวเรือน และ  
น้อยกว่าปีการผลิต 2551/2552 - ปี 2555/2556  
ซึ่งมีรายได้เงินสดสุทธิการเกษตรอยู่ระหว่าง  
56,812 บาท/ครัวเรือน - 58,632 บาท/ครัวเรือน  
หรือคิดเป็นอัตราการลดลง 3.2%

# หนี้ครัวเรือนไทยพุ่งเท่าสหรัฐ จิสสก.ทำโครงการลดความยากจน

ทีดีอาร์ไอเผยหนี้ครัวเรือนไทยพุ่งสูงเท่าประเทศพัฒนา เหตุบัตรเครดิตสารพัดตัวแพร่จากเมืองถึงชนบทแล้ว ต้นสศก.นำร่องโครงการลดความยากจนเกษตรกรและวิจัยควบคู่

ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) กล่าวถึงการจัดการหนี้สินครัวเรือนเพื่อความอยู่รอดอย่างยั่งยืนว่า ปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำปีละเกือบ 1 ล้านล้านบาท รัฐได้แจกสิทธิในการทำประโยชน์ที่ดิน (ส.ป.ก.) ไปแล้ว 34.7 ล้านไร่กว่า 2.6 ล้านครัวเรือน นโยบายสินเชื่อและการพักชำระหนี้กลายเป็นเครื่องมือของนักการเมือง ซึ่งการพักชำระหนี้ไม่มีผลต่อการเติบโตการบริโภค กู้เพิ่มก็ไม่ได้ การพักชำระหนี้มีผลต่อการสะสมหนี้ของครัวเรือนเกษตรกรที่มีอาชีพเสริมนอกภาคเกษตร ต่างจากครัวเรือนที่มีแต่อาชีพเกษตรที่ไม่ได้ผลเท่าที่ควร รายงานของสำนักงานโครงการพักชำระหนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ข้อสรุปผลการดำเนินงานว่า แค่ช่วยลดความเครียด ไม่ให้ล้มละลายเท่านั้น

ภาวะหนี้ครัวเรือนเกษตรกรไทยเพิ่มขึ้นทั้งครัวเรือนยากจนและไม่จน หนี้สินครัวเรือนเพิ่มอย่างน่าตกใจ โดยเฉพาะหนี้ของครัวเรือนยากจน หนี้ 53% เป็นหนี้ถึงในระบบประเภทบัตรเครดิต ที่ระดม

ปล่อยกู้กันมากจากที่เริ่มในเมือง ขณะนี้ลามถึงชนบทแล้ว ปัจจุบันครัวเรือนไทยมีสัดส่วนหนี้ 83% ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) เท่ากับสหรัฐอเมริกา แต่สูงกว่าญี่ปุ่น

ในส่วนการประเมินกองทุนหมู่บ้าน แม้จะมีหนี้เสียค่อนข้างต่ำและเป็นไปตามความต้องการของชาวบ้าน แต่การให้สินเชื่ออย่างเดียวลดความยากจนไม่ได้ การให้ไปทำอาชีพเกษตรเพิ่ม มีปัญหาต้องใช้แรงงานมาก และขาดแคลนแรงงาน

สำหรับแนวทางแก้ปัญหาที่ยั่งยืนนั้น ดร.นิพนธ์กล่าวว่า ต้องไม่ก่อกวนเพิ่ม ถ้ามีหนี้ก็ต้องลดรายจ่าย ซึ่งดูเหมือนจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด ต้องมีการให้ความรู้ทางด้านบัญชีและการเงิน เพราะคนไทยมีปัญหาขาดความรู้ การคิดเรื่องอัตราดอกเบี้ยทบต้นอย่างรุนแรง ฉะนั้น นโยบายที่สำคัญคือการสร้างความรู้ทางการเงินให้เด็กตั้งแต่อายุ 3-6 ขวบ ต้องเริ่มเอาใจใส่ แม้นักการเมืองไม่ชอบ ส่วนนโยบายแก้ปัญหาความยากจน แม้ความเห็นของนักเศรษฐศาสตร์ 2 ฝ่ายจะเห็นต่างกัน ทั้งการสนับสนุนการให้เงินช่วยเหลือคนจนกับอีกฝ่ายไม่สนับสนุน แต่ผลการวิจัยพบว่าทั้งสองฝ่ายมีส่วนถูก ดังนั้น สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ควรริเริ่มโครงการลดความยากจนของเกษตรกร โดยทำวิจัยระยะยาวอย่างน้อย 5-8 ปี เพื่อนำมาแก้ปัญหาอย่างจริงจัง

## ตัวเลขไตรมาสแรก ศก.การเกษตรทรุด คาดทั้งปีติดลบ1.8%

● ศศก.สรุปภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาสแรกปี 58 หดตัว ร้อยละ 1.5 ผลจากภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง โดยเฉพาะสาขาพืชหัตถ์ร้อยละ 3.8 สาขาบริการทางการเกษตร หดตัวร้อยละ 2.7 แต่ปศุสัตว์ ประมง ป่าขยายตัวขึ้น

10 นายเลอศักดิ์ ธีวตระกูลไพบูลย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาสแรกปีนี้ (2558) มีการหดตัวร้อยละ 1.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ปัจจัยลบคือ ปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายปี 2557 ต่อเนื่องมาจนถึงไตรมาสแรกของปี 2558 ทำให้ปริมาณน้ำในเขื่อนหลักมีน้อย ส่งผลกระทบต่อค่อนข้างมากต่อการเพาะปลูกพืชหลายชนิดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำแม่กลอง ซึ่งสาขาพืช หดตัวร้อยละ 3.8 เนื่องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้หยุดการปลูกข้าวนาปรังในปี 2557/58 จำนวน 7.77 ล้านไร่ ส่วนสาขาบริการทางการเกษตร หดตัวร้อยละ 2.7 สืบเนื่องจากการงดการส่งน้ำเพื่อการปลูกข้าวนาปรังรอบสอง ทำให้การจ้างบริการเตรียมดินและการให้บริการเกี่ยว นวดข้าวลดลงตามไปด้วย

ขณะที่สาขาปศุสัตว์ ขยายตัวร้อยละ 1.6 เนื่องจากการผลิตปศุสัตว์โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ทั้งสุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข่ น้านมดิบ มีผลผลิตเพิ่มขึ้น สาขาประมง ขยายตัวร้อยละ 6.5 ผลผลิตประมงทะเลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทั้งในส่วนของ การเพาะเลี้ยงและการจับตามธรรมชาติ เช่นเดียวกับป่าไม้สาขาป่าไม้ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.4 เนื่องจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปตัส น้าผึ้งธรรมชาติ ครั้งและถ่านไม้ เพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตามแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2558 คาดว่าจะหดตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 0.8-1.8 โดยสาขาการผลิตที่หดตัวลง ได้แก่ สาขาพืช และสาขาบริการทางการเกษตร ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สับปะรดโรงงาน ยางพารา ลำไย มังคุด และเงาะ แต่สาขาอื่นจะดีขึ้น แต่ภาพการผลิตทางการเกษตรในช่วงปี 2558 ยังคงมีความเสี่ยงอย่างมากจากภาวะภัยแล้งจึงจำเป็นต้องมีการติดตามและประเมินสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง

## รายได้เกษตรกร ขาดเงินสดชำระหนี้

กำลังซื้อของภาคเกษตรกรรมที่เป็นรากฐานของประเทศที่ลดลง จากปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ เนื่องจากเศรษฐกิจโลกยังไม่ฟื้นตัว ทำให้ประเทศผู้ซื้อยังไม่มีการสั่งซื้อ เหตุผลสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้กำลังซื้อของคนในระดับฐานรากลดลงนอกเหนือจากราคาสินค้าแล้ว ปัญหาหนี้สินกลายเป็นประเด็นสำคัญที่กำลังซื้อให้ลดลง เพราะในปัจจุบันภาวะหนี้ครัวเรือนเกษตรกรไทยเพิ่มขึ้น หนี้สินครัวเรือนเพิ่มอย่างน่าตกใจถึง 83% ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเท่ากับสหรัฐอเมริกา แต่สูงกว่าญี่ปุ่นไปแล้ว

ล่าสุด สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ออกมายอมรับว่า รายได้เกษตรกรปี 2557/2558 หดตัวลงไม่น้อยกว่า 9,200 ล้านบาท ขณะที่เกษตรกรมีต้นทุนพุ่ง 5.8% ทำให้มีเงินสดมาชำระหนี้ลดลง 13.2%

นายเลอศักดิ์ รวีตระกูล โฆษก สศก. ชี้แจงว่า จากการสุ่มตรวจสอบตัวอย่างเกษตรกรในพื้นที่ 8 จังหวัด จำนวน 6 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ เพื่อประเมินฐานะทางการเงินของเกษตรกรทั่วประเทศภายหลังจากที่รัฐได้มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคเกษตรไปกว่า 5 หมื่นล้านบาท พบว่า รายได้รายจ่ายเงินสดเกษตรกรปีการผลิต 2557/2558 เพิ่มขึ้น คิดเป็น 2% หรือเฉลี่ย 152,470 บาท/ครัวเรือน แต่มี

รายจ่ายเงินสดจากการลงทุนการผลิตการเกษตรเพิ่มขึ้นมากกว่าคิดเป็น 5.8% หรือเฉลี่ย 105,537 บาท/ครัวเรือน เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

นอกจากนี้ พบว่าเกษตรกรมีเงินสดคงเหลือก่อนการชำระหนี้ของครัวเรือนเกษตรลดลงเหลือ 39,070 บาท/ครัวเรือน ซึ่งน้อยกว่าเงินคงเหลือใน 6 ปีที่ผ่านมา คือ ในปี 2551/2552 มีเงินคงเหลือ 45,019 บาท/ครัวเรือน ขณะที่ปี 2556/2557 มีเงินคงเหลือ 39,721 บาท/ครัวเรือน ดังนั้น ในปีการผลิต 2557/2558 เมื่อเทียบกับปี 2556/2557 มีรายได้เงินสดสุทธิจากกิจกรรมทางการเกษตรลดลงเฉลี่ย 3.2% หรือลดลงเฉลี่ย 1,537 บาท/ครัวเรือน ภาพรวมครัวเรือนเกษตรทั้งประเทศมีรายได้ลดลง 9,200 ล้านบาท และครัวเรือนเกษตรทั้งประเทศมีเงินสดลดลง 64,100 ล้านบาท

ส่วนยอดเงินคงเหลือก่อนการชำระหนี้ของครัวเรือนเกษตรกรปี 2557/2558 เทียบกับปี 2556/2557 ลดลง 1.6% หรือเฉลี่ย 651 บาท/ครัวเรือน ส่งผลให้ครัวเรือนเกษตรโดยเฉลี่ยเทียบมีปริมาณเงินคงเหลือสำหรับการชำระหนี้/ออม ลดลง 3,900 ล้านบาท ขณะที่รายได้เงินสดสุทธิการเกษตรในปีการผลิต 2557/2558 เฉลี่ย 46,933 บาท/ครัวเรือน ลดลงจากปีก่อนที่อยู่ในระดับ 48,470 บาท/ครัวเรือน

# ลุยบีกอสังหาเลียงภาษี ไต่บีกอนโด

‘คลัง’หารายได้เพิ่ม  
เอกชนชงอุ้มเกษตร  
บีกตู่ดันปลุกปาล์ม  
แก้ปัญหายางฮวบ

เอกชนถก ‘หม่อมอุ๋ย’ หารายทางพื้น  
ส่งออก-เศรษฐกิจ สภาอุตสาหกรรม  
ลดดอกเบี้ยนโยบายอีก คลังไล่บี้  
ภาษีแฉผู้ประกอบการคอนโดฯ ใช้  
กองทุนอสังหาฯ ชื่อห้องชุดเลียง  
ภาษีนำร่องตรวจสอบ 5 พื้นที่ แบนก์  
รัฐทยอยคลอดมาตรการช่วยแก้จน  
รากหญ้า-เอสเอ็มอี (อ่านต่อหน้า 6)

## ต่อจากหน้า 1

### เลียงภาษี

#### คลังไล่บี้คอนโดเลียงภาษี

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม นายรังสรรค์ ศรีวราศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า มีความกังวลกับการจัดเก็บรายได้ของกรมภาษีที่ต่ำกว่าเป้าหมายมาก จึงให้กรมภาษีไปเร่งขันนอตการจัดเก็บให้ดีขึ้น พร้อมทั้งไปดูว่ากลุ่มไหนที่มีการเลียงภาษีไม่ถูกต้อง และหลบเลียงภาษีหรือไม่ มีช่องทางเก็บภาษีตรงไหนได้เพิ่มขึ้นบ้าง เพราะสถานการณ์แบบนี้

การขึ้นภาษีหรือจัดเก็บภาษีตัวใหม่ๆ คงทำได้ลำบาก

นายรังสรรค์กล่าวว่า ได้รับข้อมูลมาว่า อาจมีการหลบเลียงภาษีของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่บางราย โดยเฉพาะคอนโดมิเนียมหรูในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และหัวเมืองใหญ่ ที่ใช้กองทุนอสังหาริมทรัพย์เข้ามาถือกรรมสิทธิ์ในคอนโดมิเนียมแทนเจ้าของหรือกลุ่มลูกค้ารายใหญ่เพื่อหลบเลียงภาษี เนื่องจากกองทุนดังกล่าวจะได้รับการยกเว้นภาษี จึงให้กรมสรรพากรไปดูแล้วว่าเป็นอย่างไร

#### ล้งนำร่องตรวจสอบ 5 พื้นที่

“วิธีการเลียงภาษีคือประกาศขาย 250 ห้อง แต่มีการขายและโอนให้บุคคลธรรมดา 200 ห้อง ที่เหลือใช้กองทุนมาถือกรรมสิทธิ์แทนบุคคลธรรมดาเพื่อใช้อยู่เองหรือปล่อยเช่า แทนที่จะโอนในชื่อบุคคล เพื่อที่จะได้ไม่ต้องเลียงภาษีธุรกิจเฉพาะและภาษีเงินได้นิติบุคคล” นายรังสรรค์กล่าว

ปลัดกระทรวงการคลังกล่าวว่า การกระทำดังกล่าวทำให้การจัดเก็บรายได้ของรัฐหายไปในระดับหนึ่ง จึงให้กรมสรรพากรตรวจสอบเอกสารการยื่นภาษีของผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ว่าเป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่ ให้เริ่มนำร่องพื้นที่ 4-5 แห่งในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล

นายประสงค์ พูลธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า อยู่ระหว่างการตรวจสอบเรื่องนี้ ยอมรับว่ากฎหมายมีช่องให้ดำเนินการในลักษณะของกองทุน ดังนั้น คงต้องพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไร

#### หวังดึงภาษีเข้าคลังเพิ่ม

รายงานข่าวแจ้งว่า ช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีนักลงทุนบางกลุ่มเข้ามาลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เพราะไม่ต้องเลียงภาษี บางโครงการเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ตั้งกองทุนขึ้นมาเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ของตัวเอง เพราะการขายบ้าน คอนโดมิเนียม และสิ่งปลูกสร้างอื่นเข้ากองทุนไม่ต้องเลียงภาษีเงินได้นิติบุคคล แล้วนำอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวไปปล่อยเช่าหรืออยู่เองก็มี และรอรับปันผลจากการดำเนินการของกองทุน เพื่อจะได้ไม่ต้องเลียงภาษีจากเงินปันผลเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม ในปี 2558 นี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ไม่อนุญาตให้ตั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หรือกอง 1 ขึ้นมาใหม่ หลังจากนี้กองทุนอสังหาริมทรัพย์ต้องเป็นรูปแบบกองทรัสต์เพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือ Real Estate Investment Trust : REIT ซึ่งเป็นรูปแบบที่ทั่วโลกใช้กันอยู่ โดยในส่วนของกอง 1 เดิมสามารถเลือกเปลี่ยนไปเป็นรูปแบบของ REIT หรือจะยังเป็นกอง 1 เหมือนเดิมก็ได้

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวกระทรวงการคลังคาดว่าจะได้ภาษีกลับคืนมาปีละหลายพันล้านบาท

#### เอสเอ็มอีแบ่งก้อให้กู้ 1.5 หมื่นล.

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลแจ้งว่า ขณะนี้ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐเริ่มออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) และประชาชนระดับรากหญ้า ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัว ปัญหาภัยธรรมชาติ และราคาพืชผลเกษตรตกต่ำ มีทั้ง

มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร และทำให้สินเชื่อใหม่เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนประกอบกิจการ ตามนโยบายแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ โดยมาตรการส่วนใหญ่จะเริ่มวันที่ 1 เมษายนนี้

ข่าวแจ้งว่า สำหรับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) จะต้องรอเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ก่อน โดยจะปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้กับเอสเอ็มอี วงเงินรวม 1.5 หมื่นล้านบาท ดอกเบี้ย 4% โดยรัฐบาลจะสนับสนุนอัตราดอกเบี้ยให้ 3% ต่อปี ระยะเวลา 5 ปี

ข่าวแจ้งว่า วงเงิน 1.5 หมื่นล้านบาทนั้น จะแบ่งเป็นวงเงินสำหรับเอสเอ็มอีที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ ในสัดส่วน 60% เอสเอ็มอีที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับนวัตกรรมสัดส่วน 15% และเอสเอ็มอีที่มีโอกาสเติบโต เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ในสัดส่วน 25% การช่วยเหลือเอสเอ็มอีครั้งนี้ จะไม่ได้ตัดโอกาสเอสเอ็มอีที่มีประวัติค้างชำระ หรือติดแบล็กลิสต์กับทางเครดิตบูโร

### ธกส.-ธอส.-ออมสินช่วยรากหญ้า

ข่าวแจ้งว่า สำหรับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะมีทั้งมาตรการการช่วยเหลือเกษตรกร และการให้สินเชื่อใหม่ โดยเป็นการแก้หนี้ 1.16 แสนล้านบาท ให้เกษตรกร 8.18 แสนราย พร้อมให้สินเชื่อใหม่วงเงินกว่า 5 หมื่นล้านบาท ส่วนธนาคารออมสินนั้นมี 6 โครงการ วงเงินรวม 5.5 หมื่นล้านบาท เป็นโครงการเดิมที่ธนาคารดำเนินการอยู่แล้ว 2 โครงการ และเป็นโครงการใหม่ 4 โครงการ

ส่วนธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เตรียมวงเงินสำหรับโครงการลดความเหลื่อมล้ำทั้งหมด 2.55 หมื่นล้านบาท เริ่มด้วยสินเชื่อบ้านสำหรับผู้มีรายได้น้อยไม่เกิน 1.5 หมื่นบาทต่อเดือน วงเงินรวม 8 พันล้านบาท ภายใต้โครงการบ้าน ธอส.เพื่อสานรัก ปี 2558 วงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 1.5 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยสำหรับประชาชนทั่วไปปีแรก 3.50% ต่อปี

### ขงโรดแมปเกษตรรับฤดูใหม่

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ในการประชุม ครม.เศรษฐกิจ วันที่ 30 มีนาคม

กระทรวงเกษตรจะเสนอแผนดำเนินการหรือโรดแมป เรื่องการปรับโครงสร้างทางการเกษตรทั้งหมด เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเพาะปลูกฤดูกาลใหม่ อาทิ ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง ข้าวโพด บางโครงการไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณเนื่องจากเป็นการปรับวิธีดำเนินการ

นายชาวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรกล่าวว่า หนึ่งในโรดแมปคือการแก้ปัญหาหนี้สินให้เกษตรกร ด้วยการตัดหนี้สูญให้เกษตรกรที่มีหนี้สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) จำนวน 4,500 ล้านบาท ในส่วนกองทุนกระทรวงเกษตรฯ โดยมีเงินไหลเวียนที่เข้าข่าย 10 ข้อ คือ 1.หนี้ที่เกิดจากโครงการส่งเสริมหรือส่งเสริมของรัฐที่ไม่ประสบความสำเร็จ 2.หนี้ที่เกิดจากประสบภัยธรรมชาติ 3.หนี้ที่เกิดจากปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 4.หนี้ที่ขาดอายุความ 5.หนี้ค้างชำระเกินกว่า 10 ปีขึ้นไป 6.หนี้ที่ไม่สามารถติดตามทรัพย์สินเพื่อบังคับคดีได้ 7.หนี้ที่เกษตรกรผู้ยืมเงินเสียชีวิต สาบสูญ หาตัวไม่พบ หรือละทิ้งที่อยู่ 8.หนี้ที่เกษตรกรผู้ยืมเงินชราภาพ ทูพลาภาพ วิกฤตชีวิต หรือเจ็บป่วยเรื้อรัง 9.หนี้ที่ลูกหนี้ผู้ยืมเงินมีรายได้น้อย ไม่มีความสามารถในการชำระหนี้ และ 10.หนี้ที่มีการกู้ยืมเงินต่ำกว่า 10,000 บาท

### เร่งปรับโครงสร้างผลิตข้าว

นายชาวลิตกล่าวว่า สำหรับโครงการอื่นๆที่จะเข้า ครม.เศรษฐกิจ เช่น โครงการปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์ โครงการปรับโครงสร้างการผลิตด้านประมง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุเลาผลกระทบโครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร โครงการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตร ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจข้าว

“หลังประชุม ครม.เศรษฐกิจ จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ต่อ ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ จะเสนอปรับโครงสร้างการผลิตข้าวปี 2558-2560 โดยปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ส่งเสริมข้าวตลาดเฉพาะ การจัดโซนนิ่งลดพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง ปรับเป็นเกษตรกรรมทางเลือก และเปลี่ยนจากปลูกข้าวไปปลูกอ้อย รวมทั้งโครงการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว จัดตั้งศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว 15 ศูนย์

ใน 15 จังหวัด เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ดี 4,000 ตันต่อศูนย์ รวม 60,000 ตัน นำไปขยายในพื้นที่ปลูกข้าวประมาณ 4 ล้านไร่” นายชาวลิตกล่าว

### เกษตรกรรายได้ดู9.2พันล.

นายเลอศักดิ์ รั้วตระกูลไพบูลย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวว่า สศก.ประเมินฐานะทางการเงินของเกษตรกรทั่วประเทศ โดยสุ่มตัวอย่างในพื้นที่ 8 จังหวัด คือ เชียงใหม่ พิษณุโลก ขอนแก่น นครราชสีมา สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สุราษฎร์ธานี และสงขลา จังหวัดละ 100 ครัวเรือน กระจายในระดับอำเภอ เฉลี่ยหมู่บ้านละ 2 ครัวเรือน ระหว่างวันที่ 1-7 มีนาคมที่ผ่านมา หลังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผลักดันมาตรการช่วยเหลือ มีเม็ดเงินถึงมือภาคเกษตร 5.1 หมื่นล้านบาท

“การประเมินเปรียบเทียบรายได้-รายจ่ายของครัวเรือนเกษตรกร ที่มีสมาชิก 4 คนต่อครัวเรือน จำนวน 6 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ พบว่าปีการผลิต 2557/2558 เมื่อเทียบกับปี 2556/2557 มีรายได้เงินสดสุทธิจากกิจกรรมทางการเกษตรลดลงเฉลี่ย 3.2% หรือลดลงเฉลี่ย 1,537 บาทต่อครัวเรือน ประมาณการในภาพรวมครัวเรือนเกษตรกรทั่วประเทศ รายได้ลดลง 9,200 ล้านบาท หากเทียบกับปี 2555/2556 มีรายได้เงินสดสุทธิจากกิจกรรมทางการเกษตรลดลง 18.6% หรือลดลงเฉลี่ย 10,692 บาทต่อครัวเรือน ประมาณการในภาพรวมครัวเรือนเกษตรกรทั่วประเทศ ลดลง 64,100 ล้านบาท” นายเลอศักดิ์กล่าว

### เงินออมลดลง3.9พันล้าน

นายเลอศักดิ์กล่าวว่า ส่วนยอดเงินคงเหลือก่อนชำระหนี้ของครัวเรือนเกษตรกร ปี 2557/58 เทียบกับปี 2556/57 ลดลง 1.6% หรือเฉลี่ยลดลง 651 บาท/ครัวเรือน ส่งผลให้ครัวเรือนเกษตรกรโดยเปรียบเทียบมีปริมาณเงินคงเหลือสำหรับการชำระหนี้/ออมลดลง 3,900 ล้านบาท และเมื่อเทียบกับปี 2555/56 ลดลง 4.1% หรือเฉลี่ยลดลง 1,657 บาท/ครัวเรือน ส่งผลให้ครัวเรือนเกษตรกรโดยเปรียบเทียบมีปริมาณเงินคงเหลือสำหรับการชำระหนี้/ออมลดลง 9,900 ล้านบาท

นายเลอศักดิ์กล่าวว่า รายได้-รายจ่ายเงินสดการเกษตร ปีการผลิต 2557/58 เพิ่มขึ้น 2% หรือเฉลี่ย 152,470 บาท/ครัวเรือน

แต่มีรายจ่ายเงินสดจากการลงทุนการผลิต การเกษตรเพิ่มขึ้น 5.8% หรือเฉลี่ย 105,537 บาท/ครัวเรือน เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาเงินสด คงเหลือก่อนการชำระหนี้ของครัวเรือนเกษตร ลดลงเหลือ 39,070 บาท/ครัวเรือน น้อยกว่าเงินคงเหลือใน 6 ปีที่ผ่านมาคือในปี 2551/52 มีเงินคงเหลือ 45,019 บาท/ครัวเรือน ปี 2556/57 คงเหลือ 39,721 บาท/ครัวเรือน

### เหตุราคาเกษตรตก-ต้นทุนพุ่ง

นายเลอศักดิ์กล่าวว่า ส่วนรายได้เงินสดสุทธิการเกษตร ปีการผลิต 2557/58 เฉลี่ย 46,933 บาท/ครัวเรือน ลดลงจากปีที่ผ่านมา 48,470 บาท/ครัวเรือน และน้อยกว่าปีการผลิต 2551/52-ปี 2555/56 ซึ่งมีรายได้เงินสดสุทธิการเกษตรอยู่ระหว่าง 56,812 บาท/ครัวเรือน และ 58,632 บาท/ครัวเรือน หรือลดลง 3.2%

นายเลอศักดิ์กล่าวว่า ส่วนรายได้-รายจ่ายเงินสดนอกการเกษตรพบว่า ครัวเรือนเกษตรกรรมรายได้เพิ่มขึ้นเป็นเฉลี่ย 127,560 บาท/ครัวเรือน หรือเพิ่มขึ้น 6.2% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และเพิ่มมากกว่าปี 2551/52-2556/57 ซึ่งมีรายได้อยู่ระหว่าง 87,728-120,063 บาท/ครัวเรือน ในปี 2556/57 โดยรายจ่ายเงินสดนอกภาคการเกษตรเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับรายได้เงินสดนอกการเกษตรที่เพิ่มขึ้นในปี 2557/58 มากกว่าช่วง 6 ปีที่ผ่านมา หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็น 4.9% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำและต้นทุนการผลิตเพิ่ม เป็นเหตุสำคัญทำให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ลำบาก

### สอบขายข้าวรัฐย้อนหลังปี'51

น.ส.ชุติมา บุญประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) กล่าวว่า การประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ที่ผ่านมาสั่งการให้กระทรวงพาณิชย์ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการขายข้าวในสต็อกของรัฐบาลชุดที่ผ่านมาว่ามีความถูกต้อง เหมาะสม และโปร่งใสหรือไม่ เพื่อแก้ปัญหาค้างคั่งต่างๆ โดยจะตรวจสอบ

การขายตั้งแต่ปี 2551 หากตรวจสอบพบว่าเข้าข่ายทุจริตหรือไม่โปร่งใส ก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

(อ่านต่อหน้า 10)

## ต่อจากหน้า 6

### เสียงภาษี

นางจินตนา ชัยยวรรณการ ประธานคณะกรรมการ (บอร์ด) องค์การคลังสินค้า กล่าวว่า เมื่อวันที่ 26 มีนาคมที่ผ่านมา อคส. เปิดประมูลข้าวเปลือกและข้าวสาร 53,000 ตัน เป็นข้าวที่ไม่ได้คุณภาพ ทำให้ไม่สามารถรับมอบเข้าโกดังกลางรัฐบาลได้ และเป็นข้าวที่หลุดจำหน่ายดังตั้งแต่ปี 2548/49 ถึงปี 2551/52 มีผู้สนใจยื่นขอเสนอราคา 14 ราย คาดว่าจะอนุมัติขายให้ทุกรายเพราะให้ราคาดี ส่วนใหญ่เป็นโรงสีและผู้ผลิตอาหารสัตว์เตรียมเสนอ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พิจารณาข้อเสนอ นบข.อนุมัติต่อไป

### 2เม.ย.เอกชนถก'อยู่'ฟื้นศก.

นายวัลลภ วิตนากร รองประธานสภาผู้ส่งสินค้าออกทางเรือแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในวันที่ 2 เมษายน ภาคเอกชนนัดรวมหารือกับ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจ เรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจและการส่งออก ขณะนี้เอกชนแต่ละสถาบันกำลังทำการบ้านว่าจะเสนออะไรบ้าง ทั้งมาตรการระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว

นายวัลลภกล่าวว่า เรื่องการส่งออกอยากให้ภาครัฐเร่งหาตลาดใหม่เขตเขตตลาดหลัก ต้องผลักดันส่งออกเพิ่ม อาทิ ตลาดอาเซียน ตลาดซีแอลเอ็มวี (กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม) การผลักดันการค้าชายแดนที่เริ่มโตขึ้นทุกวัน รวมถึงการดูแลค่าเงินบาทไม่ให้

ผันผวนและแข็งค่ากว่าเพื่อนบ้าน

นายวัลลภกล่าวว่า คาดว่าการส่งออกของไทยช่วงไตรมาสแรกปีนี้จะติดลบ 5% น่าจะเริ่มดีขึ้นในไตรมาส 2 เป็นต้นไป และทั้งปีคาดว่า การส่งออกของไทยคงอยู่ในภาวะทรงตัว 0-1% ขณะนี้หวังให้การลงทุนภาครัฐ การใช้

จ่ายภาครัฐที่อัดฉีดไปก่อนหน้านี้เห็นผล เพื่อดูแลภาวะเศรษฐกิจ เอกชนหวังว่าเศรษฐกิจปีนี้จะทำได้ 3.5%

### ส.อ.ท.ชอกนง.ลดดอกเบี้ยอีก

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวข่าวข้อเสนอนี้ ส.อ.ท.จะเสนอกับ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร อาทิ มาตรการช่วยเหลือเอสเอ็มอี โดยขอให้เอสเอ็มอีเข้าสู่ระบบและยกเว้นการสอบบัญชีย้อนหลัง รวมถึงเรื่องการจัดทำภาษีเอสเอ็มอีแบบขั้นบันได โดยเอสเอ็มอีที่มีรายได้ไม่ถึง 5 ล้านบาท เสียภาษีไม่เกิน 5% มีรายได้ไม่เกิน 10 ล้านบาท เสียภาษีไม่เกิน 10% และมีรายได้ไม่เกิน 20 ล้านบาท เสียภาษีไม่เกิน 15% เคยเสนอรัฐบาลไปแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการตอบรับจากภาครัฐ นอกจากนี้จะหารือเรื่องการช่วยเหลือราคาสินค้าเกษตร เพื่อให้เศรษฐกิจในภูมิภาคฟื้นตัวและส่งผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจประเทศ รวมทั้งหารือเรื่องการส่งออกในการส่งเสริมตลาดการค้าในตลาดใหม่ และตลาดกลุ่มประเทศซีแอลเอ็มวี

"รวมทั้งการดูแลค่าเงินบาท การลด

อัตราดอกเบี้ยนโยบายถือเป็นทางเลือกหนึ่งที่ทำได้ที่ผ่านคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% แต่อยากให้การหารือครั้งนี้จะพูดคุยถึงความเหมาะสม และความเป็นไปได้ว่าจะสามารถปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอีกได้หรือไม่" นายสุพันธุ์กล่าว

### นกแอร์หาเครื่องทดแทนบินญี่ปุ่น

ส่วนกรณีที่ยกเลิกการบินพลเรือนระหว่างประเทศ หรือ ICAO ให้กรรมการบินพลเรือน (บพ.) ของไทยส่งรายงานจากกรณีตรวจพบข้อบกพร่อง ที่มีนัยสำคัญต่อความปลอดภัยเกี่ยวกับกระบวนการรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศ ส่งผลให้ทางการการบินพลเรือนญี่ปุ่น (จซีเอบี) ไม่อนุมัติเพิ่มเที่ยวบินเช่าเหมาลำ (ชาร์เตอร์ไฟลต์) นั้น

รายงานข่าวจากสายการบินนกแอร์แจ้งว่า เบื้องต้นสายการบินนกแอร์แก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยจะไปญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคมนี้ โดยนำเครื่องบินของพันธมิตรมาให้บริการทดแทนแล้ว ซึ่งผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วที่จะไปญี่ปุ่นสามารถเดินทางได้ตามปกติ ยกเว้นเที่ยวบิน



ที่ XW908 เส้นทางบินดอนเมือง-คันไซ เวลา 05.25 น. ที่ต้องยกเลิกการบิน ส่วนเที่ยวบินเช่าเหมาลำ (ชาร์เตอร์ไฟลต์) หลังวันที่ 31 มีนาคม สายการบินนกแอร์จะพยายามหาเที่ยวบินทดแทนมาให้ได้มากที่สุด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สายการบินไทยซึ่งแจ้งกรณีประเทศญี่ปุ่นห้ามเที่ยวบินแบบเช่าเหมาลำจากประเทศไทยเข้าประเทศ ว่าไม่กระทบผู้ขนส่งทางอากาศของประเทศไทยที่ทำการบินแบบประจำ ยังสามารถให้บริการขนส่งทางอากาศได้ตามปกติ ตามตารางการบินภาคฤดูร้อน 2015 ซึ่งได้รับอนุญาตให้ทำการบินสู่ 6 จุดหมายในญี่ปุ่น ด้วยจำนวนเที่ยวบินรวมกว่า 75 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ แต่มีผลกระทบต่อเที่ยวบินเช่าเหมาลำเพียง 2 ลำ ที่จะบินไปเมืองคัมตสึและเมืองฮิโรชิม่า วันที่ 11 และ 15 เมษายนนี้เท่านั้น

### ทัวร์ควักวันละ 50ล.คืนลูกค้า

นายเจริญ วัจนานนท์ เลขาธิการสมาคมไทยธุรกิจท่องเที่ยว (แอดต้า) กล่าวว่า ขณะนี้บริษัททัวร์ต่างๆ ต้องเตรียมเงินวันละ 20-50 ล้านบาท เพื่อจ่ายคืนให้นักท่องเที่ยวที่ซื้อแพคเกจทัวร์ไว้กับบริษัท และไม่สามารถบินได้ตามกำหนด เบื้องต้นประเมินว่าแต่ละวันมีนักท่องเที่ยวที่ไม่สามารถเดินทางได้ประมาณ 1,000 คน ขณะที่บริษัททัวร์แม้จะได้รับเงินมัดจำคืนจากสายการบินเฉลี่ยวันละ 20 ล้านบาท แต่เชื่อว่าสายการบินต่างๆ จะยังไม่คืนเงินให้บริษัททัวร์ทันที ขณะที่บริษัททัวร์ต้องจ่ายเงินลูกค้าไปก่อน ซึ่งแต่ละบริษัทมีสายป่านไม่เท่ากัน บางบริษัทที่สายป่านสั้น จ่าย 5 แสนบาทก็แย่แล้ว

แหล่งข่าวจากบริษัททัวร์ที่บริการไปท่องเที่ยวที่ญี่ปุ่นแห่งหนึ่งกล่าวว่า บริษัททัวร์ต่างๆ รอความชัดเจนจากสายการบิน รวมถึงผลการหารือจากหน่วยงานรัฐของไทยกับญี่ปุ่นว่าจะสามารถเพิ่มเที่ยวบินได้หรือไม่ หากถึงเวลาที่กำหนดแล้วไม่สามารถบินได้ หรือไม่สามารถหาสายการบินอื่นให้ลูกค้าไปได้ ทางสายการบินต้องจ่ายเงินคืนให้บริษัททัวร์และบริษัททัวร์จะนำเงินไปคืนลูกค้า

"สาเหตุส่วนหนึ่งที่ทำให้ญี่ปุ่นห้ามชาร์เตอร์ไฟลต์ไทยบิน เพราะก่อนหน้านี้มีบางสายการบินประกาศขายตั๋วเดินทางตามตารางบิน แต่ยังไม่ได้รับอนุญาตจากกรมการบินพลเรือนของประเทศนั้น เมื่อญี่ปุ่นทราบ ด้วยความเป็นประเทศที่ยึดกฎระเบียบเป็นหลัก จึงเกิด

ปัญหาดังกล่าวขึ้น" แหล่งข่าวกล่าว

### เบียร์'ช้าง-สิงห์'จ่อปรับราคา

นายปริญ มาลากุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการตลาด บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บรีวเวอรี่ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายเบียร์ช้าง กล่าวไว้ว่า จากการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ากองทุนกีฬา 2% เมื่อวันที่ 27 มีนาคมที่ผ่านมา บริษัทฯหรือถึงผลกระทบต่อคาดว่าจะได้ข้อสรุปเรื่องราคากองทุนกีฬาในสัปดาห์นี้ ประเมินว่าจะไม่กระทบต่อราคาเบียร์ต่อกระป๋องหรือขวดมากนัก

"ราคาขายส่งสุดท้าย หากขายขวดละ 100 บาท ราคาที่ผู้ขายส่งได้รับจะไม่ถึง 100 บาท และภาษีที่เสียให้กรมสรรพสามิตจะอยู่ในราคาที่ผู้ขายส่งได้รับ ซึ่งปัจจุบันเสียอยู่ระดับ 48% ของราคาขายส่งช่วงสุดท้าย หรือประมาณ 50-60 บาท ส่วนเงินที่ต้องเสียเพิ่ม 2% จะทำให้ราคาต่อขวดเพิ่มขึ้นประมาณ 1 บาทเท่านั้น"

นายปริญกล่าว และว่า การเก็บเงินภาษีครั้งนี้สังคมไม่ได้กลัวว่าราคาสุราหรือเบียร์จะเพิ่มเท่าใด แต่ที่น่ากังวลคือกองทุนดังกล่าวบริหารจัดการโดยผู้จัดการกองทุน ซึ่งอาจมีข้อกังขาเรื่องความโปร่งใสในการบริหารงานและเงินทุนที่เก็บได้ในแต่ละปี อนาคตควรเก็บเงินส่วนเพิ่มเป็นงบประมาณแผ่นดิน หากกองทุนใดต้องการใช้เงินควรใช้เงินจากงบประมาณแผ่นดินแทน จะโปร่งใกว่า

นายฉัตรชัย วีระนโยสินทร์ ผู้อำนวยการสายการตลาด บริษัท สิงห์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายเบียร์สิงห์ กล่าวว่า ผู้บริหารบริษัทจะประชุมวันที่ 30 มีนาคมนี้ว่าจะปรับหรือคงราคาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จากการเก็บภาษีเข้ากองทุนกีฬา 2%

### 'บิ๊กตุ๋'ดันปลูกปาล์มแทนยาง

วันเดียวกัน ที่กองการบิน ชส.ทบ. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวถึงการแก้ปัญหาเศรษฐกิจว่า เราทำเต็มที่ทุกอย่าง ทำมากกว่ารัฐบาลที่คุณชอบสมัยก่อนด้วย ปัญหามันมาตามลำดับ แต่จะไม่โทษใครและจะทำให้ดีที่สุด ยกตัวอย่างวันก่อนไปมาเลเซีย ก่อนเครื่องบินลงก็มองสวนยาง สวนปาล์ม แล้วให้ทูตไปถามรายละเอียดว่าเหตุใดมาเลเซียจึงไม่มีปัญหาเรื่องนี้ ได้รับคำตอบว่ามาเลเซียได้เปลี่ยนวิธีปลูกยางมาปลูกปาล์มกว่า 20 ปีแล้ว เพราะ

ใช้ประโยชน์ได้มากกว่า และประเทศเราลดได้บ้างหรือไม่ ก็ต้องอดทนกันไปเรื่อยๆ จนถึงทุกวันนี้ ราคายางก็ไม่มีทางดีขึ้นมาได้ เราจึงต้องทำโซนนิ่ง บอกให้ทำได้ในสมัยตน มีเวลาเท่าไรก็เท่านั้น

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า นอกจากนี้กรมทางประเทศอื่นโค่นนี้เชื่อว่ามีปัญหาเรื่องยางและเศรษฐกิจหรือไม่ ได้รับคำตอบว่ามีเหมือนกันแต่ไม่มาก เพราะการนำเข้าและส่งออกของเขาสมดุลกัน ส่วนเรื่องยาง มีการผลิตเพื่อใช้ในประเทก่อนส่งต่างประเทศ ออกตามกลับว่าแล้วประเทศไทยทำอะไร ก็ขายวัตถุดิบทั้งสิ้น ผลิตในประเทศไม่ถึงร้อยละ 10 กำลังตั้งโรงงานผลิตอยู่เพื่อลดพื้นที่การปลูกยางไปปลูกปาล์มบ้างนั้น เพื่อเตรียมทำไบโอดีเซลเพื่อให้ราคายางดีขึ้น

### ยกเลิกบังคับเป็นบทเรียน

"ตั้งแต่สมัยเราเรียนหนังสือ การส่งออกของเรามีข้าว ยาง ไม้สัก สมัยนี้ก็ต้องต้องเป็นอย่างนั้น เลยต้องปรับเปลี่ยนใหม่ โดยเราดูตัวอย่างสิงคโปร์ ทำไมคนอย่างนายลี กวน ยิว ถึงเป็นวีรบุรุษ ไม่ได้แปลว่าผมอยากจะเป็น แต่เขาซื้อเรียนรู้ของเขามา ทำไม่เขาถึงเป็นตำนาน สมัยที่เขาลำบากยากแค้น ไม่มีความสำเร็จเท่านี้ ประชาชนเขาถูกห้ามโน่นห้ามนี้ จนถึงวันที่ 30 ปี 50 ปี วันนี้เขามีอะไรทำไร ผ่านความลำบากยากเข็ญ แต่พวกเขาสบาย ขณะนี้ยังสบายมากกว่านี้อีก ไม่ต้องมีกฎหมาย ไม่ต้องมีอะไรทั้งสิ้น เจ้าหน้าที่บังคับใช้ไม่ได้ วางแผนอะไรไม่ได้เลย เพราะมีคนมุ่งหวังทางการเมืองส่วนหนึ่ง" นายกฯกล่าว

ผู้สื่อข่าวถามว่า นายกฯเปรียบระบบสิงคโปร์เหมาะสมกับสถานการณ์ในไทยใช้หรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ไม่ได้พูดอย่างนั้นว่าต้องใช้ระบบสิงคโปร์ แต่เอาตัวอย่างที่ดีมา อย่างมาแบบนี้อีก

# ดัน 10 โครงการฟื้นฟูภาคเกษตร วาง 10 เงื่อนไข 'ตัดหนี้สูญ'

**ก**ารประชุมคณะกรรมาการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ (ครม.เศรษฐกิจ) วันนี้ ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานนายอำพนกิตติอำพนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กล่าวว่าเป็นการประชุมเพื่อปรับปรุงโครงสร้างทางการเกษตร ตามแผนดำเนินงาน (โรดแมพ) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการพิจารณาอนุมัติกรอบการทำงานและวงเงินในการสนับสนุนโครงการต่างๆ ซึ่งมีทั้งสิ้น 10 โครงการ

## วาง 10 เงื่อนไขตัดหนี้สูญลูกหนี้

1.โครงการแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกรด้วยการจำหน่ายหนี้สูญที่มีการจำแนกกลุ่มปัญหาหนี้สินเกษตรกร และสาเหตุของการจำหน่ายหนี้สูญวงเงิน 4,500 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขในการตัดหนี้สูญให้ลูกหนี้ที่เข้าข่าย 10 ข้อ คือ 1.หนี้ที่เกิดจากกรณีโครงการส่งเสริมหรือลงเคราะห์ของรัฐที่ไม่ประสบความสำเร็จ 2.หนี้ที่เกิดจากการประสบภัยพิบัติธรรมชาติ 3.หนี้ที่เกิดจากการเผชิญปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 4.หนี้ที่ขาดอายุความ 5.หนี้ค้างชำระเกินกว่า 10 ปีขึ้นไป 6.หนี้ที่ไม่สามารถติดตามทรัพย์สินเพื่อดำเนินการบังคับคดีได้ 7.หนี้ที่เกษตรกรผู้ยืมเงินเสียชีวิต สาบสูญ หาดูไม่พบ หรือละทิ้งที่อยู่ 8.หนี้ที่เกษตรกรผู้กู้ยืมเงินชราภาพ ทุพพลภาพ วิกฤลจริต หรือเจ็บป่วยเรื้อรัง 9.หนี้ที่ลูกหนี้ผู้กู้ยืมเงินมีรายได้น้อย ไม่มีความสามารถในการชำระหนี้ และ 10.หนี้ที่มีการกู้ยืมเงินต่ำกว่า 10,000 บาท อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯ ได้หารือกับกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ไปแล้ว 2 ครั้ง ที่ประชุมเห็นด้วยกับหลักเกณฑ์ในการจำหน่ายหนี้สูญใน 10 ประเด็น ยกเว้นประเด็น "เกษตรกรผู้ยืมเงินชราหรือทุพพลภาพ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) เนื่องจากจะกลายเป็นบรรทัดฐานให้ลูกหนี้ไม่ชำระหนี้เมื่อมีอายุใกล้



## การตัดหนี้สูญให้ลูกหนี้



1. หนี้ที่เกิดจากโครงการส่งเสริมที่ไม่ประสบความสำเร็จ
2. หนี้ที่เกิดจากการประสบภัยพิบัติธรรมชาติ
3. หนี้ที่เกิดจากปัญหาความไม่สงบพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
4. หนี้ที่ขาดอายุความ
5. หนี้ค้างชำระเกินกว่า 10 ปีขึ้นไป
6. หนี้ที่ไม่สามารถติดตาม เพื่อดำเนินการบังคับคดีได้
7. หนี้ที่เกษตรกรผู้ยืมเสียชีวิต สาบสูญ หาดูไม่พบ
8. หนี้ที่เกษตรกรผู้กู้ยืมเงินชราภาพ ทุพพลภาพ วิกฤลจริต เจ็บป่วยเรื้อรัง
9. หนี้ที่ลูกหนี้ผู้กู้ยืมเงินมีรายได้น้อย ไม่มีความสามารถชำระหนี้
10. หนี้ที่มีการกู้ยืมเงินต่ำกว่า 10,000 บาท

60 ปี เกรงว่าจะกระทบต่อภาคพาณิชย์ทางการเงินของลูกหนี้ในวงกว้าง "

นอกจากนี้ ในการจำหน่ายหนี้สูญของกระทรวงเกษตรฯ ที่ประชุมร่วมเห็นว่าหากกองทุน/เงินทุนใดไม่มีระเบียบรองรับ เห็นควรให้เสนอคณะกรรมการบริหารสินเชื่อเกษตรแห่งชาติ (กบส.) ดำเนินการต่อไป

## เร่งผลิตข้าวขาดตลาดเฉพาะ

2.การปรับโครงสร้างการผลิตข้าวปี 2558-2560 โครงการนี้จะดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต การส่งเสริมข้าวตลาดเฉพาะ การลดพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง การปรับเป็นเกษตรกรรมทางเลือก และการปรับเปลี่ยนจากปลูกข้าวไปปลูกอ้อย โครงการปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์ เรื่องนี้เคยผ่านที่ประชุมครม.เกี่ยวกับรายละเอียดโครงการ เหลือเพียง การเจรจารายละเอียดของวงเงินงบประมาณกับสำนักงบ

ประมาณ และเงินกู้จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

3.โครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ 4.โครงการปรับโครงสร้างการผลิตด้านประมง เช่น โครงการพัฒนาแหล่งผลิตและปรับปรุงระบบการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงหอยแครง และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงปลานิล โครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุผลอย่างครบวงจร

## เร่งแก้กฎหมายเพิ่มรายได้ภาคเกษตร

5.การปรับปรุงและออกกฎหมายเพิ่มเติมโดยแบ่งออกเป็นกฎหมายหลายส่วน 1. ร่าง พ.ร.บ. การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่...) พ.ศ. 2. ร่าง พ.ร.บ. สหกรณ์ ฉบับที่... พ.ศ. .... 3. ร่าง พ.ร.บ. ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 4. ร่าง พ.ร.บ. การชลประทานหลวง พ.ศ. .... 5. ร่าง พ.ร.บ. รายได้และสวัสดิการเกษตรกร พ.ศ. 6. ร่าง พ.ร.บ.

โคนมและผลิตวัตถุดิบนม พ.ศ...

6.โครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประมวลผลฐานข้อมูล 1 ระบบ เพื่อจัดหาอุปกรณ์วัดฟีด (จีพีเอส) ดำเนินงานปรับปรุงทะเบียนและสมุดทะเบียนเกษตรกร

7.โครงการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตร ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษโดยสหกรณ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 8.โครงการปรับโครงสร้างการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดปาล์มน้ำมันแบบครบวงจร

### **สร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปีอน4ล้านไร่**

9.โครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจข้าวสถาบันเกษตรกร ทั้งการถ่ายทอดความรู้ทางธุรกิจเทคโนโลยีรวบรวม การแปรรูปการตลาด ความร่วมมือ อุดหนุนสถาบันเกษตรกรลงทุน บัณฑิตโครงการสร้างพื้นฐาน การตลาด และโลจิสติกส์ ชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ยืมในอัตรา 3% ให้แก่สถาบันเกษตรกรที่กู้ยืมจาก ธ.ก.ส.เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนสนับสนุนวงเงินกู้ยืมจาก ธ.ก.ส.เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน ให้แก่สถาบันเกษตรกร

และ 10.โครงการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว จัดตั้งศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน 15 ศูนย์ ใน 15 จังหวัด(ผลิตเมล็ดพันธุ์ดี 4,000 ตันต่อศูนย์รวม 60,000 ตันนำไปขยายในพื้นที่เพาะปลูกจำนวน 4 ล้านไร่ โดยการทรวงเกษตรฯ อยู่ระหว่างการเสนอเรื่องให้คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.)

**นายปีติพงษ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรี**ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จากการประเมินผลรายได้เกษตรกร เมื่อวันที่ 7 มี.ค. ที่ผ่านมา เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นประมาณ 2% กลุ่มสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นคือ กลุ่มประมงและปศุสัตว์ เมื่อรวมรายได้นอกภาคเกษตรที่ภาครัฐอุดหนุนงบประมาณผ่านโครงการต่างๆ เช่น โครงการชดเชยรายได้ทวนและชาวสวนยางไร่ละ 1,000 บาท รวมถึงการจ้างงานแล้ว ส่งผลให้รายได้ของเกษตรกรเพิ่มขึ้น 6%

แต่การใช้จ่ายเงินครัวเรือนภาคเกษตรกลับเพิ่มขึ้น 4% สะท้อนให้เห็นว่ามีการใช้จ่ายเงินในระบบเศรษฐกิจของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น สัดส่วนรายจ่ายนอกภาคเกษตรยังเพิ่มขึ้นเช่นกัน

ดังนั้นรัฐบาลยังต้องดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือภาคเกษตรให้ต่อเนื่อง กระทรวงเกษตรฯ ได้เตรียมเสนอมาตรการช่วยเหลือภาคเกษตร ระยะที่สามเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจฯ วันนี้ (30 มี.ค.) บางโครงการต้องเสนอขออนุมัติเพิ่มเติม แต่บางโครงการเป็นการปรับระบบการบริหารจัดการเท่านั้น ไม่ได้ของงบประมาณเพิ่มเติมแต่อย่างใด

## ปีติพงษ์'ดันแผนช่วยเหลือระยะ3



ปีติพงษ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา

ประกอบด้วย 6 แผนงานหลัก

1. แผนปรับโครงสร้างการผลิตเนื่องจากใกล้ระยะเวลาเพาะปลูกของเกษตรกร เช่น ข้าว ยาง มันสำปะหลัง ข้าวโพด โดยการปรับวิธีการส่งเสริมการเกษตรโดยตรงเน้นการจัดโซนการผลิต การย้ายการผลิตบางประเภทให้ไปอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสม บริหารจัดการแปลงใหญ่และมีผู้จัดการโครงการ เพื่อให้สามารถประเมินผลโครงการได้และเกิด

ความเชื่อมโยงต่อเนื่อง ทั้งกลุ่ม พืช ประมง และปศุสัตว์

2. การเพิ่มช่องทางตลาดสินค้าเกษตร เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านการขนส่งส่งผลทำให้เกษตรกรมีส่วนต่างของรายได้ที่สูงขึ้น รวมถึงการปรับปรุงคุณภาพสินค้าเกษตร 3. การจัดการหนี้สินเกษตรกร แบ่งเป็นสองส่วน โดยส่วนแรกคือหนี้สินของเกษตรกรบางประเภทที่กระทรวงเกษตรฯ ดูแล จะมีความชัดเจนในการยกหนี้ให้เร็วขึ้น

ส่วนที่สองหนี้ครัวเรือนสะสมมีความจำเป็น ต้องดูรายได้เงินรายได้สุทธิเกษตรกร จะพอเพียง จะจ่ายหนี้ครัวเรือนที่เกิดขึ้นในปีหรือไม่ จะแบ่งจ่ายปีไหนทำไหว เพื่อไม่ให้หนี้สินเพิ่มขึ้น

แม้ตอนนี้ถูก จะออกมาตรการช่วยเหลือที่ บ้างแล้ว อยากฝากถึงผู้ประกอบการ เจ้าหนี้ หรือสถาบันการเงิน ควรพิจารณาวางมาตรการช่วยเหลือล่วงหน้า ไม่ใช่เป็นแบบปีต่อปี ทำให้เกิดช่องว่างและเป็นปัญหาได้ เพราะยังมีปัจจัยเสี่ยงของภาวะเศรษฐกิจโลก ความผันผวนของราคา

### น้ำมัน หรือสงคราม ที่กระทบการท่องเที่ยวและการใช้จ่ายของประชาชน

4. การจัดการทรัพยากร โดยเฉพาะเรื่องที่ดินกับน้ำ ด้านการจัดการน้ำ ขณะนี้กระทรวงการคลังเตรียมกู้เงินเพิ่มเติม เพื่อให้กรมชลประทานขยายแหล่งน้ำให้เพิ่มขึ้นเป็นไปตามนโยบายจัดการน้ำ กระทรวงเกษตรฯ จะเร่งรัดการบริหารจัดการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเร็ว รวมถึงดูว่าวิธีการปรับเปลี่ยนการผลิตให้สอดคล้องกันสถานการณ์ เช่น เลื่อนการเพาะปลูกให้เร็วขึ้นเพื่อป้องกันความเสียหายจากน้ำท่วม หรือความแห้งแล้ง ส่วนการจัดที่ดินทำกินที่ได้หรือร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่งรัดการตรวจสอบการถือครองที่ดิน ส.ป.ก. จะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมาธิการปฏิรูปที่ดินวันที่ 7 เม.ย. 2558

5. การจัดการเรื่องบริหารคุณภาพสินค้า กฎระเบียบและกฎหมายที่ต้องแก้ไขรวมถึงเร่งรัดดำเนินคดีที่พบว่ามีค่าเสียหาย ให้จัดการดำเนินการเร็วขึ้น 6. การพัฒนาข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร ให้ถูกต้องแม่นยำ รวมถึงการปรับปรุงแอปพลิเคชันให้เกษตรกรเข้าถึงข้อมูลด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์



งานวันย่าง - นายอำนาจ ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับนายเชาว์ ทรงอาวุธ โฆษกสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง แกลงข่าวจัดงาน "วันพระยาภิรมย์ บิดาย่างพาราไทย และวันย่างพาราแห่งชาติ 2558" ซึ่งจะจัดขึ้นที่ จ.ตรัง ระหว่างวันที่ 2-10 เม.ย. 2558 มีไฮไลต์หลักคือการระดมความเห็นต่อนโยบายแก้ไขปัญหายางของรัฐ และข้อเสนอในการวางนโยบายยางปี'58/59

# กรม.ถกแผนโรดแม็ปเกษตร ● เล็งตัดหนี้สูญ 4.5 พันล้าน

๖ นายอำพน กิตติอำพน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในการประชุม ครม. เศรษฐกิจ ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในวันที่ 30 มี.ค. นี้ จะหารือถึงแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างทางการเกษตรทั้งหมดตามแผนดำเนินงาน (โรดแม็ป) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล กล่าวว่า ตามแผนการปรับโครงสร้างทั้งหมดนั้นมีโครงการสำคัญ คือโครงการแก้ปัญหาน้ำล้นเกษตรกร ด้วยการจำหน่ายหนี้สูญ จำแนกกลุ่มปัญหาน้ำล้นเกษตรกร และสาเหตุของการจำหน่ายหนี้สูญ วงเงินประมาณ 4,500 ล้านบาท

โดยการแก้ปัญหาน้ำล้นให้เกษตรกร มีเงื่อนไข ในการตัดหนี้สูญให้ลูกหนี้ที่เข้าข่าย 10 ข้อ คือ หนี้ที่เกิดจากกรณีโครงการส่งเสริมหรือสงเคราะห์ของรัฐที่ไม่ประสบความสำเร็จ, หนี้ที่เกิดจากการประกบภัยพิบัติธรรมชาติ, หนี้ที่เกิดจากการเผชิญปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้, หนี้ที่ขาดอายุความ, หนี้ค้างชำระเกินกว่า 10 ปีขึ้นไป, หนี้ที่ไม่สามารถติดตามทรัพย์สินเพื่อดำเนินการบังคับคดีได้, หนี้ที่เกษตรกรผู้ยืมเงินเสียชีวิต สาบสูญ หาดูไม่พบ หรือละทิ้งที่อยู่, หนี้ที่เกษตรกรผู้กู้ยืมเงินชราภาพ ทูพพลภาพ วิกถจริต หรือเจ็บป่วยเรื้อรัง, หนี้ที่ลูกหนี้ผู้ยืมเงินมีรายได้น้อย

ไม่มีความสามารถในการชำระหนี้ และหนี้ที่มีการกู้ยืมเงินต่ำกว่า 10,000 บาท ขณะเดียวกันที่ประชุมยังจะหารือโครงการอื่น ๆ ตามโรดแม็ป ที่เกี่ยวข้องอีก 9 โครงการ คือการปรับโครงสร้างการผลิตข้าวปี 68-80 โดยปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต การส่งเสริมข้าวตลาดเฉพาะ การลดพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง การปรับเป็นเกษตรกรรมทางเลือก และการปรับเปลี่ยนจากปลูกข้าวไปปลูกอ้อย โครงการปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์, โครงการอนุรักษ์และพัฒนการผลิตกระบือ รวมทั้งโครงการปรับโครงสร้างการผลิต



อำพน กิตติอำพน

ด้านประมง เช่น ผลิตภัณฑ์นม

โครงการ พัฒนาแหล่ง

ผลิตและปรับปรุง

ระบบการส่งเสริมการ

เพาะเลี้ยงหอยแครง

และโครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการเพาะ

เลี้ยงปลาน้ำโครงการ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกุ้งทะเลอย่าง  
ครบวงจร, การปรับปรุงและออกกฎหมายเพิ่ม  
เดิม โดยแบ่งออกเป็นกฎหมายหลายส่วน คือ  
ร่าง พ.ร.บ. การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ร่าง

พ.ร.บ. สหกรณ์ ร่าง พ.ร.บ. ควบคุมการจำสัตว์

เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ ร่าง พ.ร.บ. การ

ชลประทานหลวง ร่าง พ.ร.บ. รายได้และ

สวัสดิการเกษตรกร ร่าง พ.ร.บ. โคนมและ

โครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ประมวลผลฐานข้อมูล 1 ระบบ เพื่อจัดหา

อุปกรณ์วัดพิกัด (จีพีเอส) ดำเนินงานปรับปรุง

ทะเบียนและสมุดทะเบียนเกษตรกร, โครงการ

บริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตร ในเขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษโดยสหกรณ์ เพื่อพัฒนา

ศักยภาพสหกรณ์ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษ, โครงการปรับโครงสร้างการผลิตเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดปาล์ม

น้ำมันแบบครบวงจร

รวมทั้งโครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพการ

ดำเนินธุรกิจข้าวสถาบันเกษตรกร ทั้งการ

ถ่ายทอดความรู้ทางธุรกิจเทคโนโลยีรวบรวม

การแปรรูปการตลาด ความร่วมมือ อุดหนุน

สถาบันเกษตรกรลงทุนปัจจัยโครงสร้างพื้นฐาน

การตลาด และ โลจิสติกส์ ชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้

ซีเอ็มไออีตรา 3% ให้แก่สถาบันเกษตรกรที่กู้ยืม

จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน

สนับสนุนวงเงินกู้ยืมจาก ธ.ก.ส. เพื่อเป็นเงิน

ทุนหมุนเวียนให้แก่สถาบันเกษตรกร

สุดท้ายเป็นโครงการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว

จัดตั้งศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน 15 ศูนย์ ใน 15

จังหวัด ผลิตเมล็ดพันธุ์ดี 4,000 ตันต่อศูนย์ รวม

60,000 ตัน นำไปขยายในพื้นที่ปลูก 4 ล้านไร่

## พ่อเมืองสิงห์บุรี เล็งช่วยเกษตรกร

**พ.** เมื่อวันที่ 29 มี.ค. นายชโลธร ผาโคตร ผวจ.สิงห์บุรี เปิดเผยว่า จังหวัดสิงห์บุรีจัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลและแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นไปตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรแบบแปลงใหญ่สู่การปฏิบัติในพื้นที่ ใช้หลักการบูรณาการของทุกภาคส่วนตอบสนองนโยบายรัฐบาลและส่งผลสัมฤทธิ์ สู่เกษตรกรและประชาชนในท้องถิ่น

นายเสถียร เขียนสาร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี ได้ดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง มีผลการดำเนินการดังนี้ การช่วยเหลือชาวนาโดยการเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวนาไร่ละ 1,000 บาท จังหวัดสิงห์บุรี มีเกษตรกรที่เข้าร่วมมาตรการทั้งหมด 13,267 ราย ช.ก.ส.สิงห์บุรี ได้ดำเนินการโอนเงินให้เกษตรกรแล้ว 13,262 ราย คงเหลือ 5 ราย (เนื่องจากเกษตรกรเสียชีวิต อยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนผู้รับผลประโยชน์)

นายเสถียร กล่าวอีกว่าสำหรับ โครงการตลาดเกษตรกร (Farmer Market) จำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ เวลา 08.00-14.00 น. ที่ ตลาดเกษตรกร ฝักรอบคลองสี่แยกคางมะขามเทศบาลตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี.



# ทุ่มงบตำบลล้านช่วยภัยแล้งขอนแก่น สร้างรายได้พัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์ภัยแล้งที่ จ.ขอนแก่น ทวีความรุนแรงขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่อง ชาวบ้านในพื้นที่ 13 อำเภอ ประกอบด้วย อ.บ้านฝาง อ.เปือยน้อย อ.เวียงใหญ่ อ.เวียงน้อย อ.บ้านแฮด อ.ชนบท อ.มัญจาคีรี อ.หนองสองห้อง อ.โนนศิลา อ.พล อ.บ้านฝาง อ.เมือง และ อ.พระยืน ได้รับความเดือดร้อน จำนวน 52,529 ครัวเรือน เนื่องจากประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง ทำให้ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร บางหมู่บ้านน้ำประปาไม่ไหล ไม่มีน้ำดื่มมาผลิตประปา โดยเฉพาะเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ของจังหวัด

มีปริมาณเก็บกักน้ำน้อยที่สุดในรอบ 10 ปี ล่าสุดมีปริมาณน้ำกักเก็บคิดเป็นร้อยละ 44.84 ของความจุทั้งหมดของเขื่อน ด้าน นายถาวร ถาวรสถิตย์ ผวจ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า ขณะนี้จังหวัดประสบปัญหาภาวะภัยแล้งที่เป็นไปคามฤดูกาล ทำให้ประชาชนหลายพื้นที่ในจังหวัดขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร ประชาชนส่วนหนึ่งเดือดร้อนอย่างหนัก รัฐบาลจึงมีโครงการสร้างรายได้พัฒนาการเกษตรเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ ภายใน 3 เดือนนี้ โดยเฉพาะ จ.ขอนแก่น ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสร้างราย

ได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งระดับจังหวัด หรือโครงการเกษตรแก่ภัยแล้งตำบลละ 1 ล้านบาท ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้งซ้ำจาก 195 ตำบล ตำบลละ 1 ล้านบาท เป็นจำนวนเงิน 195 ล้านบาท ที่ได้จัดทำโครงการผ่านกระบวนการเวทีประชาคมระดับตำบลเสนอโครงการดังกล่าวส่งเสริมการจ้างงานและใช้แรงงานของประชาชนในพื้นที่ ดำเนินการเป็นหลักไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในโครงการเกษตรแก่ภัยแล้งตำบลละ 1 ล้านบาท โดยได้กำชับให้ดำเนินการโครงการโปร่งใสตรวจสอบได้ แต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด เพื่อกำกับงานเป็นโซนพื้นที่อำเภอให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้แก่ประชาชน

สำหรับการดำเนินการโครงการสร้างรายได้และพัฒนาเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง เป็นโครงการที่ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่เกษตรแล้งซ้ำซากให้มีรายได้ในช่วงฤดูแล้ง และเมื่อเร็ว ๆ นี้ นายปิติพงศ์ พิ๋งบุญ ฒ อยุรยา รว.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และคณะเดินทางมารับฟังปัญหาภัยแล้งที่ จ.ขอนแก่น อีกด้วย.

## ข่าวสั้น

### ปิดอ่าวอันดามัน 3 เดือน

นายชุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมประมงเปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 58-30 มิ.ย. 58 จะ "ปิดอ่าวทะเลอันดามัน" ห้ามใช้เครื่องมือประมงชนิดอวนลากและอวนล้อม เพื่อปกป้องทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูปลาวางไข่ พื้นที่รวม 4,696 ตร.กม.ใน 4 จังหวัด ได้แก่ พังงา กระบี่ ตรัง และภูเก็ต ซึ่งมาตรการนี้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528

ทั้งนี้ จากการสำรวจด้วยเรือสำรวจประมงตามมาตรการปิดอ่าวอันดามันปี 2557 พบว่า ช่วงก่อนใช้มาตรการมีอัตรา

การจับปลาเฉลี่ย 62.04 กก./ชม. ขณะที่หลังจากใช้มาตรการอัตราเฉลี่ยเพิ่มเป็น 456.90 กก./ชม. เห็นได้ว่ามาตรการมีผลให้อัตราจับปลาเฉลี่ยเพิ่มถึง 7.36 เท่า เป็นผลดีต่อการฟื้นความอุดมสมบูรณ์จากการทำประมงที่มากเกินไป (Over Fishing)

อย่างไรก็ตามหากพบว่ามีชาวประมงไต่ฝ่าฝืน จะมีบทลงโทษตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ 21 ต.ค. 51 ปรับตั้งแต่ 5,000-10,000 บาท จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ประกอบด้วย 6 หน่วยงาน คือ กรมประมง กองทัพเรือ กองบังคับการตำรวจน้ำ กรมเจ้าท่า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกรมศุลกากร จะตรวจตราเฝ้าระวังอย่างเคร่งครัด

# ฝ่าวิกฤตยางพาราไทยปี'58

## ทางเลือก&ทางรอดชาวสวนยาง ท่ามกลางแรงกดดันด้านราคา



**ฐ**รกียางพาราของไทยเผชิญความ  
ท้าทายตลอดช่วงปี 2556-2557 จาก  
ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอลง ประกอบ  
กับราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ทรงตัวในระดับต่ำ  
ส่งผลกดดันราคายางพาราไทยให้ปรับตัว  
ลดลงอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าในปี 2558  
ราคายางพาราก็อาจยังให้ภาพที่ไม่สดใสนัก  
ซึ่งจากแนวโน้มแรงกดดันด้านราคาดังกล่าว  
อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของ  
ชาวสวนยางไทยที่มีมากกว่า 6 ล้านคน หรือราว  
ร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศ ขณะที่  
ทางการมีความพยายามในการบรรเทาความ  
เดือดร้อน ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการด้าน  
อุปทานยางพาราในประเทศ ด้วยการลดพื้นที่  
เพาะปลูกยาง โครงการมูลภัณฑ์กันชน  
(Buffer Fund) การกระตุ้นความต้องการ  
ใช้ยางภายในประเทศของรัฐบาลที่อาจช่วย  
พยุงราคายางพารา ตลอดจนส่งเสริมให้  
เกษตรกรหันไปปลูกพืชอื่นที่ให้ผลตอบแทน  
สูงกว่า ซึ่งอาจเป็นทางเลือกและทางรอดของ  
เกษตรกรชาวสวนยางในช่วงจังหวะเวลาที่  
ราคายางพารายังไม่ฟื้นตัวอย่างชัดเจน

จากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกใน  
ช่วงปี 2556-2557 โดยเฉพาะพัฒนาการ  
ทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าหลักของไทย  
อย่างจีนที่เติบโตในอัตราที่ชะลอลง ส่งผลต่อ  
เนื่องถึงความต้องการใช้ยางพารา ประกอบกับ  
ราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ไม่ได้แรงตัวสูง ส่งผล  
กดดันราคายางพาราในประเทศ โดยราคายาง  
แผ่นดิบชั้น 3 ในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2558  
เฉลี่ยอยู่ที่ 46.1 บาทต่อกิโลกรัม(กก.) หรือลด  
ลงร้อยละ 26 (เทียบกับปีต่อปี) สอดคล้องกับ  
ทิศทางราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวลด  
ลงมาเฉลี่ยอยู่ที่ 51.2 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล  
หรือลดลงร้อยละ 50.9 (เทียบกับปีต่อปี)

จากทิศทางราคายางพาราที่มีแนวโน้ม  
ไม่สดใสนัก รัฐบาลจึงได้ขานรับโดยการเร่ง  
ลดพื้นที่ปลูกยางพาราเพื่อลดผลผลิต ด้วย  
การมีมาตรการในปี 2558 ให้เกษตรกรโค่น  
ต้นยางแก่อายุมากกว่า 25 ปี ซึ่งมีเนื้อที่ราว  
3 ล้านไร่ ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ดำเนินการ  
แล้วตั้งแต่ตุลาคม 2557) เพื่อส่งเสริมให้  
เปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า  
และการเปลี่ยนไปปลูกยางพันธุ์ดีที่ให้ผลผลิต  
สูงแทนยางพันธุ์พื้นเมืองและปลูกในพื้นที่  
เหมาะสม (Zoning) ซึ่งมาตรการดังกล่าว



อาจช่วยลดอุปทานยางในประเทศได้ส่วนหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ด้วยกำลังการผลิตยางพาราของไทยในระดับสูง (International Rubber Study Group: IRSG) คาดว่าในปี 2558 ผลผลิตยางพาราของไทยอาจอยู่ที่ 4.17 ล้านตัน หรือขยายตัวร้อยละ 0.024 (YoY ปีต่อปี) รวมถึงผลของภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอลง และการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น อาจทำให้ราคายางพาราของไทยทรงตัวในระดับต่ำ โดยศูนย์วิจัยกสิกรรมไทยคาดว่าราคายางแผ่นดิบชั้น 3 ของไทย ในปี 2558 อาจเคลื่อนไหวลดลงมาอยู่ในกรอบ 45-48 บาทต่อกก. หรือลด

ลงร้อยละ 11.0-16.6 (YoY)

**●ทางเลือก&ทางรอดชาวสวนยาง**

ท่ามกลางภาวะที่แนวโน้มราคายางพารายังคงทรงตัวในระดับต่ำ ศูนย์วิจัยกสิกรรมไทยมองว่าทางเลือกหนึ่งอาจช่วยบรรเทาความเดือดร้อน คือการพิจารณาปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่ายางพารา อาทิ ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน เป็นต้น อันสอดคล้องกับทิศทางการสนับสนุนของรัฐบาลด้วยการเร่งลดพื้นที่เพาะปลูกยางพาราอย่างเป็นทางการ โดยการให้เงินชดเชยแก่

ชาวสวนยางหากเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่น โดยเฉพาะปาล์มน้ำมัน ในอัตราไร่ละ 26,000 บาท หากพิจารณาในแง่ของผลตอบแทนหรือกำไรของชาวสวนยาง ในกรณีที่หันไปปลูกพืชเกษตรอื่นเปรียบเทียบกับการปลูกยางพารา ปัจจุบัน ศูนย์วิจัยกสิกรรมไทยพบว่าจากขนาดพื้นที่เพาะปลูกจำนวน 1 ไร่เท่ากัน เกษตรกรที่ปลูกยางพาราจะขาดทุนจำนวน 3,244 บาทต่อไร่ แต่หากหันไปปลูกปาล์มน้ำมัน เกษตรกรจะมีผลตอบแทนกำไรสูงที่สุดราว 3,906 บาทต่อไร่ ตามด้วยมันสำปะหลังและอ้อยโรงงาน มีผลต่อพื้นที่ไร่จำนวน 1,114 และ 523

บาทต่อไร่ ตามลำดับ

จากคำนวณข้างต้น ณ จุดที่เกษตรกรที่ปลูกยางพาราขาดทุนจำนวน 3,244 บาทต่อไร่ พบว่าเป็นระดับราคายางแผ่นดิบชั้น 3 อยู่ที่ 53.9 บาทต่อกก. ซึ่งเป็นระดับราคาขาดทุนในปี 2557 โดยราคาที่คาดการณ์ไว้ปี 2558 ยังต่ำกว่า แสดงให้เห็นว่า หากชาวสวนยางยังคงปลูกยางพาราก็อาจต้องประสบกับภาวะขาดทุนในปีนี้มากกว่าที่คำนวณไว้ข้างต้น อย่างไรก็ตาม ระดับราคาที่จะทำให้เกษตรกรไม่ขาดทุนหรือเท่าทุนจะเฉลี่ยที่ราคาราว 66.6 บาทต่อกก. ซึ่งอาจเป็นระดับราคาที่มีความเป็นไปได้ไม่น้อยในปีนี้ ท่ามกลางภาวะที่ยางพาราไทยยังเผชิญความท้าทายหลายด้าน

#### ●วิเคราะห์ตลาดปัจจัยปลูกพืชทดแทน

ด้วยผลตอบแทนกำไรที่น่าดึงดูดของปาล์มน้ำมันเมื่อเทียบกับพืชเกษตรอื่นในพื้นที่เพาะปลูกเท่ากัน นับเป็นทางเลือกหนึ่งของชาวสวนยางเพื่อใช้ในการพิจารณาปรับเปลี่ยนไปปลูก โดยปาล์มน้ำมันเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญที่นิยมปลูกในภาคใต้ คิดเป็นผลผลิตในภาคใต้กว่าร้อยละ 91.4 ของผลผลิตปาล์มน้ำมันทั้งประเทศ ซึ่งการปลูกจะใช้แรงงานเก็บเกี่ยว ระยะเวลาการให้ผลผลิต และการดูแลรักษาสวนน้อยกว่าการปลูกยางพารา ตลอดจนการสนับสนุนอย่างเป็นทางการของภาครัฐก็อาจช่วยหนุนให้ปาล์มน้ำมันเป็นพืชที่มีความเหมาะสมและมีศักยภาพ จากความต้องการที่มีรองรับ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนอย่างไบโอดีเซล

นอกจากนี้ ผลตอบแทนกำไรที่รองลงมาคือ มันสำปะหลังและอ้อยโรงงาน นับเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ หากมีข้อจำกัดเรื่องการปลูกปาล์มน้ำมัน ทั้งเรื่องทำเลที่ตั้ง คุณภาพดิน

น้ำ ความสูงต่ำของพื้นที่ และแรงงาน เป็นต้น

แม้การคำนวณด้านผลตอบแทนกำไรข้างต้น จากการเปลี่ยนไปปลูกพืชเกษตรอื่นจะให้ผลกำไรเป็นบวก แต่เกษตรกรอาจต้องพิจารณาเงื่อนไขปัจจัยอื่นที่ไม่ใช่ด้านผลตอบแทนกำไรในการตัดสินใจร่วมด้วย อาทิ ทำเลที่ตั้ง สภาพดิน น้ำ ลม วิถีชีวิตดั้งเดิม/องค์ความรู้ของเกษตรกรในพื้นที่ สภาพตลาด (ราคา/แหล่งรับซื้อผลผลิต) ต้นทุนการผลิต ทั้งต้นทุนคงที่ (ที่ดิน อุปกรณ์ทางการเกษตร) และต้นทุนผันแปร (แรงงาน ปุ๋ย ยากำจัดวัชพืช ค่าดูแลสวน) ระยะเวลาคืนทุนของพืชชนิดนั้นๆ รวมถึงแนวโน้มราคาพืชเกษตรในระยะข้างหน้า เป็นต้น ดังนั้น การปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชเกษตรอื่นของเกษตรกร จึงขึ้นอยู่กับพิจารณาปัจจัยแวดล้อมข้างต้นด้วย เพื่อเลือกแนวทางที่เหมาะสมสำหรับเกษตรกรแต่ละราย ซึ่งหากคำนึงในด้านผลตอบแทนกำไร ก็เป็นเพียงหนึ่งเหตุผลที่แสดงให้เห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

กรณีที่ชาวสวนยางยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นได้ ด้วยข้อจำกัดต่างๆ ชาวสวนยางก็ควรทำอาชีพเสริมควบคู่ด้วย อาทิ ปลูกพืชแซม (กล้วย สับปะรด ข้าวโพด พืชตระกูลถั่ว) ระหว่างต้นยางในกรณีต้นยางอายุไม่เกิน 3 ปี ซึ่งยังไม่ให้ผลผลิตและในกรณีต้นยางอายุมากกว่า 3 ปี ควรมีการปลูกพืชร่วมยาง ซึ่งเป็นพืชที่ต้องการแสงน้อย เติบโตได้ในสภาพแสงรำไร เช่น สลengelongkong มังคุด ไม้หวาน เป็นต้น ก็อาจช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรได้อีกทางหนึ่ง ในภาวะที่การดำเนินธุรกิจยางพารายังคงขาดทุนอยู่

**ท้ายที่สุด ปัญหาราคายางพาราตกต่ำที่เกิดขึ้น นับเป็นบทเรียนสำคัญของภาคเกษตรไทย ซึ่งเป็นผลมาจากปริมาณอุปทานในระดับสูง ฉะนั้นแล้วการตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการอุปทานผลผลิตทางการเกษตรเพื่อสร้างเสถียรภาพด้านราคาสินค้าเกษตร จึงนับเป็นโจทย์ที่ท้าทายของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกษตรกรไทยสามารถพึ่งพาตนเองได้ หากต้องเผชิญความเสี่ยงในระยะข้างหน้า**

**ศูนย์วิจัยกสิกรไทย**

## กลุ่มพ่อค้าปิดตลาดกลางสุราษฎร์ ขอคำตอบรัฐเร่งแก้ปมยาง 700 ตัน

|| เมื่อวันที่ 28 มีนาคม ที่ห้องประชุม แสดงสภาวะตลาดกลางยางพารา สุราษฎร์ธานี ภายในสหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด (โคออป) ต.หนองไทร อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี นายศุภวัชร ศักดา รอง ผวจ.สุราษฎร์ธานี พร้อมนายพนัส แพชนะ ผอ.ตลาดกลางยางพารา จ.สุราษฎร์ธานี และตัวแทนเกษตรกรและสหกรณ์จังหวัด อ.ภ.ส. ฝ่ายปกครองและทหาร ประชุมหารือ กับกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง กลุ่มสหกรณ์ และพ่อค้ารายย่อยใน จ.สุราษฎร์ธานี และ จ.ชุมพร ประมาณ 50 คน ที่นำรถบรรทุก 6 ล้อ และ 10 ล้อ บรรทุกแผ่นยางพารา ประมาณ 700 ตัน มาจอดปิดหน้าอาคาร ตลาดกลางยางพารา เรียกร้องให้ชื่อ ยางพาราที่อ้างว่าตกค้างจากโครงการ มูลภัณฑ์กันชนของรัฐบาลที่ อ.ส.ย.รับซื้อ กิโลกรัมละ 58.55 บาทที่ปิดไปแล้วนั้น

การร่วมประชุมหารือนานกว่า 3 ชั่วโมง ทางกลุ่มผู้ชุมนุมได้เสนอ 3 แนวทาง คือ 1.ร้องศาลปกครอง 2.ซ้มน้ำหนักแล้วนำ ยางกลับไปพักที่บ้านเพื่อรอราคาที่ต้องการ และ 3.เสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ทั้งหมดเพื่อรับซื้อตามราคาที่ต้องการ ซึ่ง ต้องนำทั้ง 3 แนวทางไปเสนอผู้ที่เกี่ยวข้อง พิจารณา

นายศุภชัย แสงอารยกุล อายุ 36 ปี เกษตรกรชาวสวนยางและพ่อค้ารับซื้อยาง ใน จ.ชุมพร กล่าวว่า เมื่อได้เสนอแนวทาง ไปแล้ว 3 ข้อก็จะรอคำตอบจากรัฐบาล และ อ.ส.ย.ภายในวันที่ 1 เมษายนนี้ หาก ไม่ได้รับการช่วยเหลือก็จะดำเนินการยก

ระดับการเรียกร้องต่อไป

นายพนัส แพชนะ ผอ.ตลาด กลางยางพารา จ.สุราษฎร์ธานี กล่าว ว่า กลุ่มสหกรณ์และพ่อค้ารายย่อยใน จ.สุราษฎร์ธานีและ จ.ชุมพร ที่มารวมตัว กันเป็นกลุ่มที่เข้าซ้มน้ำหนักยางไม่ทันใน วันที่ 6 มีนาคมที่ผ่านมา ซึ่ง อ.ส.ย.เปิด ประมูลเป็นวันสุดท้าย ในราคาต่อกิโลกรัม ละ 58.55 บาท ทำให้มียางตกค้างกว่า 700 ตัน ตลาดกลางยางพาราได้ทำหนังสือ เสนอ อ.ส.ย.แล้วแต่ยังไม่ได้รับคำตอบว่า จะรับซื้อหรือไม่อย่างไร

ที่ จ.สกลนคร นายคำจันทร์ พรมละคร อายุ 40 ปี เกษตรกรชาวสวนยางบ้าน น้อยหนองบัว ต.สว่างแดนดิน อ.เมือง จ.สกลนคร กล่าวว่า แม้รัฐบาลจะหาทาง ช่วยเหลือผู้ปลูกยางพาราทั่วประเทศจาก สถานการณ์ราคายางพาราตกต่ำ โดยช่วย เหลือผู้ขึ้นทะเบียนไร่ละ 1,000 บาท ซึ่ง ชาวสวนยาง อ.สว่างแดนดิน ได้รับการ ช่วยเหลือหมดแล้ว แต่เมื่อสอบถามความ คิดเห็นกันเอง ส่วนหนึ่งต่างขอขอบคุณรัฐบาล แต่ส่วนใหญ่มองว่าเป็นการแก้ปัญหา เฉพาะหน้าเท่านั้น เพราะไม่ได้แก้กลไก ราคายางพาราทั้งหมด หรือเรียกว่าแกยังไม่ หายคัน เงินที่ได้เพียงน้อยนิด หากเทียบ กับหนี้ครัวเรือนของเกษตรกรสวนยาง

"แม้หลายภาคส่วนมีแนวคิดที่จะนำ ยางไปผลิตเป็นส่วนผสมทำถนนลาดยาง เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน แต่รัฐบาลยัง เจียบไม่มีวิสัยทัศน์ว่าจะสนใจลงมาฟังเสียง สะท้อนเหล่านี้บ้าง" นายคำจันทร์กล่าว